

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.77 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าต่อเนื่อง จากแรงซื้อดอลลาร์ให้กรอบ 36.60-36.85

Thu, 21 Jul 2022 09:36:25

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ค. 2565)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 36.77 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าต่อจากเย็นวานที่ปิดตลาดที่ระดับ 36.68 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทเช้านี้ยังอ่อนค่าต่อเนื่องจากเย็นวานนี้ โดยยังเป็นการอ่อนค่าสุดในรอบ 16 ปี และวันนี้ยังมีทิศทางอ่อนค่าต่อ เนื่องจากเมื่อคืนทองคำร่วงหลุด 1,700 ดอลลาร์/ออนซ์ จึงทำให้คาดว่าวันนี้จะมี flow ซื้อดอลลาร์ ซึ่งก็จะส่งผลให้บาทอ่อนค่า

นอกจากนี้ ปัจจัยที่ต้องจับตา คือ การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ตลาดคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50% รวมถึงความกังวลต่อสถานการณ์พลังงานในยุโรปที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง หลังจากรัสเซียปิดท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อซ่อมบำรุง ซึ่งต้องรอดูว่ารัสเซียจะเริ่มกลับมาเปิดท่อส่งก๊าซได้ตามที่ครบกำหนดในวันนี้หรือไม่

"วันนี้ต้องติดตาม 2 การประชุมธนาคารกลางสำคัญ คือ ธนาคารกลางญี่ปุ่น และธนาคารกลางยุโรป ซึ่งธนาคารกลางญี่ปุ่นคงยังไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายอะไร แต่ธนาคารกลางยุโรปนั้น ตลาดคาดว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50%" นักบริหารเงินระบุ

นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 36.60 - 36.85 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (20 ก.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.66084% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.85773%

\* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 138.24 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานที่ระดับ 138.13 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0192 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานที่ระดับ 1.0244 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 36.656 บาท/ดอลลาร์

- "ชิปเม็กซ์" ระงับ ถอนเงินบาท-คริปโทฯ เหตุคู่ค้า "บาเบลล์ ไฟแนนซ์-เซลเซียส" ขาดสภาพคล่อง ประกาศขายกิจการทั้งหมด คืนเงินลูกค้า ชิปป็อป พลัส ควบคู่เดินทางฟ้อง "ชิปเม็กซ์โกลบอล" เรียกสินทรัพย์คืน "สมาคมการค้า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย" หวั่นกระทบเชื่อมั่น "บิทคับ" ยันทรัพย์สินลูกค้าปลอดภัย

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกถดถอย แต่ธนาคารไม่ได้หยุดการลงทุน โดยได้ลงทุนเพิ่มเติมจากการเตรียมเปิดธนาคารสาขาใหม่ในเวียดนามช่วงเดือนสิงหาคมนี้ รวมถึงได้ขยายไปยังอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตและค่อนข้างเน้นดิจิทัล สตาร์ทอัพเกิดขึ้นเยอะมาก ส่วนที่เมียนมา ธนาคารได้ชะลอการขยายการลงทุนเพิ่มเติมจนกว่าสถานการณ์ในประเทศจะชัดเจน เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการภาคเอกชน เริ่มกังวลปัจจัยการเมืองมากขึ้น เห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. เทียบจากเดือน พ.ค. เพราะกำลังเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง และเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ แม้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ไม่อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ หากการเมืองไทยมีเสถียรภาพ จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการค้าและการลงทุน

- เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในขณะนี้ สศก.อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร หรือจีดีพีเกษตร ไตรมาส 2 ของปี 2565 พบว่ามีแนวโน้มขยายตัวมากกว่า 4% และมากกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกที่ขยายตัว 4.4% แม้ว่าจะมีปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาปัจจัยการผลิต ราคาพลังงาน ภาวะเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้น

- ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียในปีนี้เป็นปีหน้า โดยระบุว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการที่รัสเซียส่งกองกำลังทหารรุกรานยูเครน รวมทั้งการที่ธนาคารกลางทั่วโลกพากันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1.6% ในไตรมาส 2/65 จากเดิมที่คาดการณ์ในวันที่ 15 ก.ค.ว่ามีแนวโน้มหดตัว 1.5%

- ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันพุธ (20 ก.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี้

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือนในวันพุธ (20 ก.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด

- นักลงทุนจับตาผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี้ ขณะที่สื่อรายงานว่าเจ้าหน้าที่ ECB กำลังพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมรอบนี้ ซึ่งสูงกว่าที่มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะปรับขึ้นเพียง 0.25%

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้